

MORNING : 18 ส.ค. 66

SET INDEX

- SET Index ปิดที่ระดับ 1528.81 (+9.25 จุด)
- กลับมายืน 1520 จุดดัชนียะจอบจุดกลับตัว
- มองดัชนีวันนี้แกว่งตัว Sideway ในกรอบ 1520-1540 จุด
- หากดัชนีฟื้นตัวขึ้นไม่ผ่านแนวต้าน 1540 จุด จะเป็นการฟื้นตัวเพื่อพักตัวต่อ



แนวรับ : 1520/1510 | แนวต้าน : 1540/1555

ACTION

ชะลอตัวการลงทุนรอดูดัชนีสร้างฐานใหม่

MORNING : 18 ส.ค. 66

S50U23

- ดัชนีเจอจุดกลับตัวของรอบหลังขึ้น 935 จุดได้
- มองทิศทางแกว่งตัวในวันนี้ในกรอบ Sideway 928-942 จุด
- หากดัชนีฟื้นตัวไม่ผ่าน 942 จุดมองเป็นการฟื้นตัวเพื่อลงต่อ

TFEX



แนวรับ : 935/928 | แนวต้าน : 942/948

ACTION

ถือสถานะ Short ที่ 935 จุด วางเป้าหมายทำกำไรที่ 925 จุด วางจุดตัดขาดทุนที่ 942 จุด

MORNING : 18 ส.ค. 66

MOMENTUM MODE

WHA

- ราคาพักตัวสะสมกำลังในทิศทางหลักขาขึ้น
- ล่าสุดมีปริมาณการซื้อขายเข้ามาหนาแน่นและผ่านกรอบพักตัว
- มองราคาพักตัวเสร็จและฟื้นตัวรอบใหม่



แนวรับ : 4.90/4.80

แนวต้าน : 5/5.10

ACTION

ตั้งรับที่บริเวณ 4.90 บาท มองเป้าทำกำไรแรก
ที่ 5-5.10 บาท วางจุดตัดขาดทุนที่ 4.80 บาท

MORNING : 18 ส.ค. 66

SWING MODE

M

- ราคาปรับตัวผ่าน 47.50 บาททำให้ทิศทางเป็นขาขึ้น
- ล่าสุดราคาพักตัว Throw Back กลับมาและมีแรงซื้อกลับมาแน่น
- มองเป็นจังหวะเข้าสะสม เนื่องจากราคาพักตัวเพื่อไปต่อ



แนวรับ : 47.50/46

แนวต้าน : 49/51

ACTION

ตั้งซื้อที่แนวรับที่บริเวณ 47.50 บาท วางเป้าทำกำไร 49 บาท วางจุดตัดขาดทุนที่ 46 บาท

TIGER IN-TREND

MORNING : 18 ส.ค. 66

GOU23

- คำคืนที่ผ่านมาราคาทองคำ
ฟื้นตัวติดแนวต้าน 1905
ดอลลาร์และเส้น EMA 200 วัน
- ตามรอบยังพักตัวต่อ
- สถานะฝั่ง Short ยังมีความ
ได้เปรียบ

GF10Q23

แนวรับ : 31600 / 31000

แนวต้าน : 32500 / 33000

GOLD



แนวรับ : 1880/1860 | แนวต้าน : 1905/1920

ACTION

รอกำหนดกลยุทธ์รอบใหม่

APPENDIX I : TERMS FOR PROVISION OF INFORMATION, DISCLOSURES AND DISCLAIMERS

รายงานนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ และเพื่อใช้ในการให้ข้อมูลเท่านั้น มิใช่การชักจูงให้ซื้อหรือขายหุ้นที่กล่าวถึงในรายงานนี้ นักลงทุนควรพิจารณารiskที่ไว้มองว่า มูลค่าของหุ้นอาจมีค่าผันผวน มีการเพิ่มขึ้นและลดลงได้ตลอดเวลา ความเห็น หรือคำแนะนําดังๆ จังๆ ที่เขียนบนหน้าของบทความ และปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งอาจมีความแตกต่างกัน การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมจากบทความ อาจใช้วิธีการที่แตกต่างจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน โดยไม่มีข้อสรุปที่ถูกต้องตามจรรยาบรรณ และบุคลากรอื่นอาจมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้และผลตอบจากการลงทุนในอดีตในบางกรณีก็ผิดพลาดจนในบางครั้งได้ บริหารความเสี่ยงที่ไม่ได้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์เพื่อแนะนำการลงทุนเพื่อลูกค้าถือเป็นการเฉพาะ และเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำการลงทุนที่แตกต่างจาก งานบริการที่ปรึกษา และความรู้ของนักวิเคราะห์ของนักลงทุนที่ได้รับความรู้จากรายงานฉบับนี้ เพราะฉะนั้น นักลงทุนควรพิจารณาความเสี่ยงในการแนะนำการวิเคราะห์จากรายงานฉบับนี้ ได้อย่างรอบคอบจากแหล่งข้อมูลที่ได้รับทราบรอบรู้ว่ามีค่ามากกว่าเสียก็ได้ มิใช่เป็นการรับรองจาก Maybank Investment Bank Berhad และบริษัทย่อยและ/หรือ (รวมเรียก "Maybank IBG" หรือท่านอาจเรียกในนามย่อ หรือเรียกย่อว่า "บริษัท") ที่ได้ในการสนับสนุนของ Maybank IBG ดังนั้น Maybank IBG และเจ้าหน้าที่ กรรมการ, ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือพนักงาน รมยสิทธิ์ "Representatives" ซึ่งไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการลงทุนที่แตกต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่ทางตรงหรือทางอ้อมจากการให้รายงานฉบับนี้ ข้อมูล, ความเห็น และคำแนะนํานี้ปรากฏอยู่ในบทวิเคราะห์ฉบับนี้โดยมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การขอชี้แจงว่าบริการการคาดการณ์การดำเนินงานเบื้องต้นอาจไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ได้จากการใช้ค่าต่างๆ เช่น "ค่าคงที่" "เงื่อนไข" "สมมติฐาน" หรือ การอธิบายว่า เหตุการณ์ที่ "อาจ" เกิดขึ้น หรือ เหตุการณ์ที่ "เป็นไปได้" ที่จะเกิดขึ้น เป็นต้น การคาดการณ์ดังกล่าว อาจอยู่บนพื้นฐานของสมมติฐานที่ตั้งขึ้น และจึงขึ้นอยู่กับข้อมูลในปัจจุบัน และจึงขึ้นอยู่กับความเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ว่าเหตุการณ์ต่างๆ ที่คาดการณ์การดำเนินงานเบื้องต้นที่ปรากฏในกรณีตัวอย่างของบทวิเคราะห์ที่ปรากฏอยู่ใน Maybank IBG มิใช่เป็นการผูกพันในการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน หรือการให้คำแนะนำที่ใดก็ตาม หรือมีผลใดเสียต่างๆ กับผู้ถือครองหลักทรัพย์ หรือการที่นักวิเคราะห์หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับบริษัท Maybank IBG มีส่วนได้เสียต่างๆ กับผู้ถือครองหลักทรัพย์ นอกจากนี้ราคาของหุ้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีส่วนได้เสียกับ Maybank IBG ผู้บริหารหรือพนักงาน Maybank IBG ที่รับผิดชอบต่อการบริการลูกค้าหรือพนักงานของบริษัท Maybank IBG มีสิทธิให้ข้อมูลในรายงานนี้ ก่อนที่พวกเขาจะได้ออกแบบหรือทำการวิจัยหรือทำการวิเคราะห์หรือดำเนินการใดๆ ในรายงานฉบับนี้

บทวิเคราะห์ฉบับนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อลูกค้าของ Maybank IBG และห้ามนำไปแก้ไข ดัดแปลง เหนือกว่า และ/หรือใช้กับผู้อื่น ไม่ว่าจะมีทั้งแบบตรง หรือเป็นอ้อมๆ หากไม่ได้รับอนุญาตจาก Maybank IBG ผู้บริหารหรือพนักงาน Maybank IBG หรือตัวแทนที่เกี่ยวข้อง จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการกระทำของบุคคลที่ 3 ที่กระทำซึ่งถูกห้ามดังกล่าวดังกล่าว

บทวิเคราะห์นี้ไม่ได้จัดทำขึ้นมาโดยตรง หรือมีจุดประสงค์เพื่อการซื้อขาย หรือถูกใช้โดยสาธารณชนทั่วไป หรือประชาชนที่ทั้งหมดที่อาศัยในประเทศไทยทั้งหมดทั้งนี้ที่ออกหลักทรัพย์นี้ หรือในท้องถิ่น เมือง หรือ ประเทศอื่นๆ ที่กฎหมายในประเทศนั้นไม่อนุญาต บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นมาเพื่อการใช้งานในประเทศอนุญาตเท่านั้นหลักทรัพย์นี้อาจไม่ได้ถูกรับรองหรือซื้อขายโดยกฎหมายทุกกฎหมาย หรือทำการซื้อขายได้สำหรับนักลงทุนประเภท นักลงทุนควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในการแนะนำแนะ หรือคำเตือนต่างๆ ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นมาเป็นอย่างดีในรายงานฉบับนี้ แต่เป็นการรับผิดชอบที่จำกัดความตามกฎหมายที่กำหนัด

มาเลเซีย ความเห็นหรือคำแนะนํานี้ปรากฏในบทวิเคราะห์ฉบับนี้เป็นการประเมินจากด้านเทคนิค และปัจจัยพื้นฐาน โดยความเห็นจากด้านเทคนิคอาจมีความแตกต่างจากปัจจัยพื้นฐาน เนื่องจากการประเมินด้านเทคนิคได้ใช้วิธีที่แตกต่างกัน โดยมุ่งเน้นข้อมูลข่าวสาร และเปรียบเทียบราคาซื้อขายของหลักทรัพย์ที่ Bursa Malaysia Securities Berhad วิเคราะห์หลักทรัพย์

สิงคโปร์ รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ บริษัท Maybank Research จำกัด ("MRPL") ในสิงคโปร์ไม่ได้มีเจตนาที่จะจัดตั้งบริษัทของข้อมูลใดๆ ให้แก่ผู้รับข้อมูลนี้ การเผยแพร่ในสิงคโปร์ ผู้บริหารรายงานฉบับนี้จะต้องติดกับ MRPL ในสิงคโปร์ ที่ในช่วงของการแนะนำ หรือเกี่ยวข้องที่รายงานฉบับนี้ หากผู้รับรายงานฉบับนี้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย (จำกัดความใน Section 4 ของกฎหมาย Singapore Securities and Futures) ทั้งนี้ MRPL จะรับผิดชอบเหนือกว่าที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ แต่เป็นการรับผิดชอบที่จำกัดความตามกฎหมายที่กำหนัด

ไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะ มิว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของรายงานฉบับนี้ ไม่อนุญาตให้มีการคัดลอก จัดทำสำเนา ออกเสียง หรือในความเห็นที่ใกล้เคียง หรือการเผยแพร่ด้วยตนเองโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าจากบริษัท หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัท หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("MST") จะรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการกระทำของบุคคลที่ 3 ที่กระทำซึ่งถูกห้ามดังกล่าว

ฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ของ บบ. หลักทรัพย์ เอเชียทอง (ประเทศไทย) มีวัตถุประสงค์ที่จำกัดว่าบทวิเคราะห์ที่ผลิตเป็นข้อมูลเชิงกลยุทธ์การลงทุนนี้ปรารถนาและนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ นักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ที่สามารถดูรายละเอียดได้จาก <http://kelvie.maybank-ke.com.th> ที่รายงานฉบับนี้ภายใต้การกำกับดูแลของ บบ. โดยขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของรายงานฉบับนี้แบบไม่แสดงบทวิเคราะห์ภายใต้กฎหมาย อย่างไรก็ตาม บทวิเคราะห์ฉบับนี้ของ Maybank Research ซึ่งจัดทำขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำการลงทุน

รายงานบทวิเคราะห์ฉบับนี้ถูกผูกมัดกับนักลงทุน

MST อาจมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน หรือ มีความสัมพันธ์กันเป็นผู้ออกตราสารอนุพันธ์ Derivatives Warrants บนหลักทรัพย์ที่ปรากฏอยู่ในบทวิเคราะห์ฉบับนี้ ดังนั้นนักลงทุนควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วนที่ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ MST มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ และ/หรือ พนักงาน อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง และ/หรือ การเป็นผู้รับประกันการจำหน่ายในหลักทรัพย์ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้

การเปิดเผยผลการสำรวจของธนาคารแห่งประเทศไทย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (IOD) ในโครงการกำกับดูแลกิจการ (Prudential Supervision) นี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสำรวจของ IOD เป็นการวิจัยและประเมินความเสี่ยงของ บบ. ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ ฮ่องกง ทั้งนี้การเปิดเผยข้อมูล และ/หรือข้อมูลผู้ลงทุนที่ในสามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น ผลสำรวจดังกล่าวจึงเป็นการดำเนินการแบบไม่เปิดเผยผลการประเมิน โดยไม่ใช้ในการประเมินการปฏิบัติงาน และมีได้มีการใช้ข้อมูลภายใน ในการประเมิน ซึ่ง ผลการสำรวจดังกล่าว เป็นการสำรวจ ณ วันที่ปรากฏรายงานการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การกำกับดูแลของ บบ. ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียทอง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีมติเห็นหรือรับรองที่ครบถ้วนถูกต้องของ ผลการสำรวจดังกล่าวโดยปราศจากการเปิดเผยการประเมินความเสี่ยงที่ความคืบหน้าการสำรวจของ IOD (Anti-Corruption Progress Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จัดทำโดยสถาบันที่

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นการดำเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จัดทำโดยสถาบันที่

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นการดำเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จัดทำโดยสถาบันที่

และตั้งข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-Corruption ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของข้อมูลของบริษัท (เช่น 56-2) รายงานประจำปี (เช่น 56-2) หรือในเอกสารหรือรายงานอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ดังนั้น ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็นการนำเสนอในมุมมองของสถาบันที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลผูกพันอยู่ภายใต้เป็นการประเมินการปฏิบัติงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ได้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อการประเมิน เนื่องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันที่ปรากฏในเอกสารประเมินเท่านั้น ดังนั้น ผลการประเมินซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงที่ครบถ้วนของผลประเมินดังกล่าวโดยปราศจากการเปิดเผยการประเมิน ณ วันที่ปรากฏ

วันที่: ณ 18 สิงหาคม 2566 และ ณ วันที่เดือนก่อนที่ตีพิมพ์บทวิเคราะห์ฉบับนี้ MIBSI นักวิเคราะห์ที่ได้รับอนุญาตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / ญาติที่ไม่มีส่วนได้เสียทางการเงินหรือเป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในหุ้นใด ๆ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนในบริษัทนี้ๆ เว้นแต่จะเปิดเผยอย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับ

ในหัวข้อข้อมูลดังกล่าวผ่าน MIBSI และนักวิเคราะห์ที่ได้รับอนุญาตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุญาตหลักหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในบริษัทที่กล่าวถึงหรือบุคลากรที่สัมพันธ์กับบริษัทวิเคราะห์ฉบับนี้ เว้นแต่จะเปิดเผยอย่างชัดแจ้งในบทวิเคราะห์ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา Maybank IBG อาจอยู่ในการบริหารในฐานะผู้จัดการ หรือ ผู้ร่วมจัดการในรายละเอียดของหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือ ณ ปัจจุบัน อาจให้บริการดังกล่าวในเวลาอาคร หรือหน่วยงานที่ได้มีการจ้างทำในบทวิเคราะห์ฉบับนี้ หรืออาจให้บริการดังกล่าวภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการให้บริการ หรือบริการด้านการลงทุนที่มีนัยยะสำคัญ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการลงทุนทางตรงหรือทางอ้อมได้ โดยอาจได้รับค่าตอบแทนในการให้บริการดังกล่าวจากบริษัทที่กล่าวถึงในบทวิเคราะห์ฉบับนี้

สหรัฐอเมริกา

บทวิเคราะห์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ในสหรัฐฯ ("US") สำหรับลูกค้าสถาบันในสหรัฐฯ เป็นสำคัญ (ตามคำนิยามใน Rule 15a-6 ภายใต้กฎหมาย Securities Exchange Act of 1934) โดย Maybank Securities Exchange Act of 1934) โดย Maybank Securities Exchange Act of 1934) ที่นักวิเคราะห์มีส่วนได้เสียในการเผยแพร่ข้อมูลนี้ อย่างไรก็ตาม Maybank MSUS ในสหรัฐฯ เท่านั้น รายงานฉบับนี้ไม่สามารถจัดตั้งที่หน้าได้ ยก Maybank IBG ไม่อนุญาต หรือภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายหรือหลักการที่ในสามารถจัดตั้งที่หน้าได้ ทั้งนี้ผู้ได้รับรายงานฉบับนี้จะต้องทำความเข้าใจด้วยว่า MSUS ได้แนะนำบทวิเคราะห์นี้ภายใต้หลักการที่แตกต่างจากบริษัทที่กล่าวถึงในบทวิเคราะห์ฉบับนี้

อังกฤษ

เอกสารฉบับนี้ถูกเผยแพร่โดย บริษัท Maybank Securities (London) จำกัด ("MSUK") ซึ่งได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ The Financial Services Authority และ/หรือ Informational Purposes เท่านั้น เอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะเผยแพร่แก่บุคคลที่จัดทำความเป็นนักลงทุนรายย่อย (Retail Client) ตามความหมายของ The Financial Services and Markets Act 2000 ภายใต้การกำกับดูแลของ บบ. อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดที่ 3 เพื่อเป็นความระมัดระวังที่ผู้ถือครองฉบับนี้เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเห็น หรือคำเตือนดังกล่าว และการเข้าทำข้อมูลดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของผู้ถือครองเท่านั้น นอกจากนี้ผู้ถือครองฉบับนี้ควรปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินของตนเองเพื่อให้ความถูกต้องในการแปลความดังกล่าว เพราะเอกสารฉบับนี้ไม่ได้ประเมินถึงกฎหมายเฉพาะทาง, ภาษี หรือที่ปรึกษาทางด้านภาษี

DISCLOSURES

Legal Entities Disclosures

มาเลเซีย: เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นและเผยแพร่ในประเทศมาเลเซีย โดย Maybank Investment Bank Berhad (15938-H) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทของ Bursa Malaysia Berhad และเป็นผู้ถือใบอนุญาต Capital Market and Services ที่ออกโดย The Securities Commission ในประเทศไทยและ สิงคโปร์: เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นและเผยแพร่ในประเทศไทยโดย MRPL (จดทะเบียนเลขที่ 1972011256N) ภายใต้การกำกับดูแล Monetary Authority of Singapore ภายใต้บริษัท PT Maybank Securities (PTMSI) (จดทะเบียนเลขที่ KEP-251/PM/1992) เป็นสมาชิกของ Indonesia Stock Exchange และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ BAPEPAM LK โดย: MST (จดทะเบียนเลขที่ 0107545000314) เป็นสมาชิกของ The Stock Exchange of Thailand และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง และ กส. พับลิมส์: MATRESK (จดทะเบียนเลขที่ 01-2004-00019) เป็นสมาชิกของ The Philippines Stock Exchange และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ The Securities and Exchange Commission ฮ่องกง: บริษัท Maybank Securities Limited (ใบอนุญาตเลขที่ 117/GP-UBK7) ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ภายใต้ The State Securities Commission of Vietnam อังกฤษ: MIB Securities (Hong Kong) Limited (Central Entry No: AAD284) ภายใต้กำกับโดย The Securities and Futures Commission ฟิลิปปินส์: บริษัท MIB Securities (Philippines) จำกัด ("MIBSI") เป็นส่วนหนึ่งของ The National Stock Exchange of India Limited และ the Bombay Stock Exchange and is regulated by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (จดทะเบียนเลขที่ INZ000010538) ทั้งนี้ MIBSI ใ้จัดกรประเมิน SEBI ปรเทศ 1 Merchant Broker (จดทะเบียนเลขที่ INM 000011708) และ as Research Analyst (Reg No: INH000000057) สหรัฐฯ: Maybank KESUSA เป็นสมาชิกที่ได้รับอนุญาต และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ FINRA – Broker ID 27861 อังกฤษ: Maybank KESU (จดทะเบียนเลขที่ 2377358) เป็นสมาชิกที่ได้รับอนุญาต และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ The Financial Services Authority

Disclosure of Interest

มาเลเซีย: Maybank IBG และตัวแทนที่เกี่ยวข้อง อาจมีสถานะหรือมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ในเวลาใดเวลาหนึ่ง และอาจมีกิจกรรมที่มากขึ้นในฐานะ market maker หรือ อาจเป็นผู้รับประกันการจำหน่าย หรือเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นี้ และอาจเป็นผู้ให้ราคาตามฉันทวิธี, ให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นี้

สิงคโปร์: ณ 18 สิงหาคม 2566, Maybank Research Pre. Ltd และนักวิเคราะห์ที่วิเคราะห์หลักทรัพย์นี้ไม่มีส่วนได้เสียกับการให้คำแนะนําลักษณะหลักทรัพย์ที่ปรากฏในบทวิเคราะห์ฉบับนี้

ไทย: MST อาจมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน หรือ มีความสัมพันธ์กันเป็นผู้ออกตราสารอนุพันธ์ Derivatives Warrants บนหลักทรัพย์ที่ปรากฏอยู่ในบทวิเคราะห์ฉบับนี้ ดังนั้นนักลงทุนควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วนที่ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ MST มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ และ/หรือ พนักงาน อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง และ/หรือ การเป็นผู้รับประกันการจำหน่ายในหลักทรัพย์ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้

อังกฤษ: ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566, MIB Securities (Hong Kong) Limited และนักวิเคราะห์ที่ได้รับอนุญาต ไม่มีส่วนได้เสีย ในการให้คำแนะนำหรือการบริการที่ปรากฏในบทวิเคราะห์ฉบับนี้

ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา Maybank IBG อาจอยู่ในการบริหารในฐานะผู้จัดการ หรือ ผู้ร่วมจัดการในรายละเอียดของหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือ ณ ปัจจุบัน อาจให้บริการดังกล่าวในเวลาอาคร หรือหน่วยงานที่ได้มีการจ้างทำในบทวิเคราะห์ฉบับนี้ หรืออาจให้บริการดังกล่าวภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการให้บริการ หรือบริการด้านการลงทุนที่มีนัยยะสำคัญ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการลงทุนทางตรงหรือทางอ้อมได้

OTHERS

Analyst Certification of Independence

ความถูกต้องของมุมมองผ่านนักวิเคราะห์ฉบับนี้ เป็นการสะท้อนถึงแนวความคิด และมุมมองของนักวิเคราะห์ฯ และรวมถึงหลักทรัพย์หรือผู้ออกหลักทรัพย์เท่านั้น ผลตอบแทนของนักวิเคราะห์ที่ทางตรงหรือทางอ้อมของนักวิเคราะห์ฯ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการให้คำแนะนํานี้

มุมมองผ่านนักวิเคราะห์ฉบับนี้

Structure Securities ซึ่งเป็นการตราสารที่มีความเสี่ยง โดยอาจอาจอย่างอื่นในส่วนของการความเสี่ยงที่คู่กัน มีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายให้แก่กลุ่มคนที่มีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงสามารถรับความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้มูลค่าตลาดของตราสารประเภทนี้ อาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ ตลาดเงินตลาดการเงิน (รวมถึงอัตราดอกเบี้ย Spot / ช่วงสั้น และอัตราแลกเปลี่ยน), Time to Maturity, ภาวะตลาด และสภาพผันผวน รวมถึงคุณภาพ / ความน่าเชื่อถือของผู้ออก หรือหลักทรัพย์อ้างอิงอื่นๆ นักลงทุนที่ให้ความหมายต่อข้อมูลตราสารประเภทนี้ จะต้องเข้าใจว่าตราสารนี้เป็นการตราสารที่มีความเสี่ยง และบริษัทนี้และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารประเภทนี้

ทั้งนี้มิว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของรายงานฉบับนี้ ไม่อนุญาตให้มีการคัดลอก, จัดทำสำเนา, ออกเสียง หรือในความเห็นที่ใกล้เคียง หรือการเผยแพร่ด้วยตนเอง โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจาก Maybank IBG